

## Nhà máy Trung Quốc cung cấp 8 + 8 10 + 10 tấm lợp in trang trí tấm kính cường lực rìa gổm an toàn kính cường lực nội thất và ngoại thất kính xây dựng giá

Trong kiến trúc hiện đại, kính trang trí ngày càng được sử dụng làm vật liệu trang trí. Kính dán cường lực với in lợp có thể được xử lý với mẫu trang trí theo nhu cầu của bạn. Việc hiện thực hóa một mẫu riêng lẻ, cả ở dạng hình ảnh và đồ họa, cho phép tạo ra một bố cục không thể lặp lại. Kính in lợp có thể thực hiện không chỉ là một chức năng trang trí, mà còn sử dụng thực tế trong thời gian dài. Nó rất dễ dàng để làm sạch và bảo trì. Màu sắc sẽ không thay đổi.

[Kính cường lực](#) Là kính an toàn do nó kết hợp với hai miếng kính cường lực và màng PVB hoặc SGP, được xử lý ở nhiệt độ cao bằng nồi hấp thủy tinh nhiều lớp được vận hành bởi các công nhân chuyên nghiệp. Để có hiệu suất sử dụng hàng ngày cao, [kính sắt siêu thấp in rõ ràng](#) là tốt hơn nhiều so với kính in rõ ràng bình thường để trang trí. Độ truyền qua cao hơn và bảo mật hơn là các ký tự của kính cường lực siêu rõ.

### Silk Screen tempering laminating

Raw Material



Bottero-cutting



Grinding



Ceramic frit



Tempering



Laminating



Packing



### Thông số kỹ thuật của kính rìa gổm

<b>Loại kính:</b>	lợp in kính
<b>Độ dày:</b>	8 + 8 mm 10 + 10 mm hoặc độ dày khác theo yêu cầu của bạn.
<b>Kích thước:</b>	Khi khách hàng vẽ
<b>Màu thủy tinh:</b>	Siêu rõ hoặc Bình thường rõ ràng
<b>Hình dạng:</b>	Bằng phẳng hoặc cong
<b>Quy trình đặc biệt:</b>	Lỗ, cắt bỏ..v.v.

## Ứng dụng của kính in nhiều lớp gổm:

Kính in gổm có nhiều kiểu dáng khác nhau. Nó được sử dụng cho các bức tường rèm, lắp đặt vòi hoa sen, cửa kính, spandbers, và phân vùng, đường ray cầu thang, phòng hội nghị, sàn kính, tán, giếng trời, vv



Ngoại trừ màn hình in lụa nhiều lớp, chúng tôi cũng có thể xử lý kính in kỹ thuật số, [kính màu an toàn](#) hoặc là [in kỹ thuật số trang trí kính cường lực](#) như dự án của bạn cần.

## Tại sao bạn có thể đặt hàng kính dán trang trí từ JIMY Glass?

### 1. Europe EN chất lượng tiêu chuẩn:

Chúng tôi có thể cung cấp kính in lụa với mẫu thiết kế và kích thước của bạn với chất lượng cao và giá cả hợp lý.

### 2. Giao hàng nhanh:

Thời gian sản xuất ngắn nhất có thể là 10-15 ngày. Kính có thể đến trang web của bạn đúng giờ.

### 3. Đội ngũ chuyên nghiệp để bán hàng trước và sau bán hàng.:

Giao tiếp tốt và giành chiến thắng trong các điều khoản hợp tác giúp chúng tôi có mối quan hệ lâu dài.

Dưới đây là một số dự án với kính của chúng tôi.





**Bất kì nhu cầu cho xây dựng cốt thủy tinh, Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi với các yêu cầu chi tiết của bạn để chúng tôi kiểm tra và báo giá. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 12 giờ.**